

Số: /BC-BVHXH

Kon Tum, ngày tháng năm

## BÁO CÁO THẨM TRA

### **Kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 39/TB-HĐND ngày 27/10/2023 về phân công thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII; trên cơ sở Báo cáo số 396/BC-UBND ngày 6/11/2023 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ban Văn hóa-Xã hội đã tổ chức họp thẩm tra về nội dung trên. Dự họp thẩm tra gồm các ủy viên Ban Văn hóa-Xã hội, đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động, Thương binh-Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế. Ban báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra như sau:

#### **1. Kết quả thực hiện:**

Ban cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá của UBND tỉnh về kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong đó nhấn mạnh các nội dung sau:

- Về kết quả đạt được: Công tác quản lý nhà nước về trẻ em ở các cấp được tăng cường và đạt được một số kết quả khả quan, trong đánh giá công tác quản lý nhà nước về trẻ em sâu sát và rõ nét vai trò các ngành<sup>(1)</sup> phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về trẻ em ở các lĩnh vực; các mô hình có liên quan đến Bảo vệ trẻ em được xây dựng, duy trì và ngày càng có chất lượng, nhất là đã phấn đấu đạt tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em tăng hơn so với năm trước<sup>(2)</sup>; trẻ em vi

<sup>1</sup> Tư pháp, Y tế, Văn hoá-Thể thao - Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Hội LHPN...

<sup>2</sup> Năm 2022: 51 xã; 2023: 58 xã

phạm pháp luật đã giảm đáng kể<sup>(3)</sup>. Hầu hết các mục tiêu và chỉ tiêu trong các hoạt động phát triển toàn diện và bảo vệ trẻ em đạt kế hoạch giao; những mục tiêu về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng, giáo dục, văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em tiếp tục duy trì và từng bước đạt kết quả tích cực, đồng thời các hạn chế trong việc thực hiện chỉ tiêu không đạt trong năm 2022 đã được khắc phục<sup>(4)</sup>.

- Về khuyết điểm, hạn chế: Qua số liệu thống kê cho thấy, mặc dù tỷ lệ trẻ em bị xâm hại trên tổng số trẻ em đánh giá là đạt kế hoạch, tuy nhiên số trẻ em bị xâm hại tình dục tiếp tục gia tăng<sup>(5)</sup>; tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích giảm nhưng tử vong do đuối nước vẫn không giảm; Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin tính đến hết tháng 9/2023 chỉ đạt 68,9% (năm 2022 đạt 95%)

- Qua nghiên cứu báo cáo, Ban đề nghị UBND tỉnh làm rõ và đánh giá bổ sung, điều chỉnh một số nội dung cụ thể sau:

+ Tình hình hiện nay về xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trẻ em trên toàn tỉnh. Trong đó, làm rõ số liệu trẻ em trong độ tuổi (dưới 16 tuổi) không thay đổi so với năm 2022 (là 200.971 em, chiếm 34,59% so với tổng dân số, trong đó trẻ em trong các hộ gia đình nghèo là 27.678 em, cận nghèo là 46.177 em).

+ Đối với các chỉ tiêu của ngành y tế (chỉ tiêu số 3,4,5), trong đó chỉ tiêu giao năm 2023 gồm có 2 số liệu khác nhau, đề nghị báo cáo rõ chỉ tiêu được giao chính thức của năm 2023. Trong đó chỉ tiêu 5<sup>6</sup> theo báo cáo của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội hiện nay không thống kê được vì không thuộc nhóm tuổi ngành Y tế thống kê hàng năm. Tuy nhiên đây là một trong những chỉ tiêu nằm trong bộ chỉ tiêu thống kê hàng năm về công tác trẻ em, do đó, đề nghị ngành Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với ngành Y tế để cung cấp bổ sung chỉ tiêu này.

+ Về chỉ tiêu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: Theo báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 đối với tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng/tuổi) xuống còn 17,1%; thể thấp còi (chiều cao/tuổi) xuống còn 29,2% và số số liệu năm 2023 Viện Dinh dưỡng chưa công bố. Tuy nhiên theo báo cáo Sở Y tế<sup>7</sup>: Tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi năm 2021 của tỉnh

<sup>3</sup> Năm 2022: 46 trường hợp; 2023: 16 trường hợp

<sup>4</sup> Tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh trên 1.000 trẻ đẻ sống; Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi được phát triển phù hợp về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội; Tỷ lệ trẻ em bỏ học cấp trung học cơ sở; Tỷ lệ trẻ em khuyết tật có nhu cầu học tập được tiếp cận giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ phục hồi chức năng phù hợp

<sup>5</sup> Năm 2022: 7 trường hợp; 2023: 15 trường hợp, trong đó: Hiếp dâm người dưới 16 tuổi 06 vụ/06 trẻ em; giao cấu hoặc thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi 09 vụ/09 trẻ em.

<sup>6</sup> Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin

<sup>7</sup> Tại BC số 3050/BC-SYT ngày 09/9/2023 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực y tế

Kon Tum do Viện Dinh dưỡng công bố là 19,6% (cân nặng/tuổi), giảm 0,5% so với năm 2020 và 30,2% (chiều cao/tuổi), giảm 0,6% so với năm 2020; năm 2022 Viện chưa công bố số liệu, ước tính đạt 18,8% (cân nặng/tuổi) và 30,0% (chiều cao/tuổi). Như vậy số liệu cả năm 2022, 2023 đều chưa được Viện dinh dưỡng công bố và chưa có sự thống nhất giữa các báo cáo. Đề nghị giải trình rõ cơ sở chỉ tiêu giao và thực hiện như trên.

+ Về chỉ tiêu 13<sup>8</sup>, tại báo cáo không có số liệu năm 2022 để so sánh, đề nghị bổ sung vì chỉ tiêu này là một trong những nội dung của dự án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

- Đánh giá bổ sung thực trạng về tình hình trẻ em sử dụng Internet quá mức, nhất là khai thác các trang mạng xã hội, các thông tin chưa phù hợp với lứa tuổi, games online... để có giải pháp tăng cường quản lý và đồng hành với trẻ em trên môi trường mạng.

**2. Ban Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác trẻ em trong thời gian tới đã được xác định tại Báo cáo của UBND tỉnh, đồng thời đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo:**

- Cập nhật bổ sung số liệu đảm bảo thống nhất, đồng bộ số liệu giữa các báo cáo về việc giao và thực hiện bộ chỉ số về trẻ em.

- Có giải pháp cụ thể việc thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt về công tác trẻ em năm 2023.

- Trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, trong đó xâm hại tình dục ngoài thời gian học ở trường, cần được đánh giá thực chất để có những giải pháp cộng đồng trách nhiệm giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội trong phòng ngừa, đấu tranh và bảo vệ trẻ em. Tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương có giải pháp quyết liệt trong phòng chống tai nạn thương tích, nhất là công tác vận động, tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước sâu rộng cho học sinh trong các cơ sở giáo dục; quan tâm đầu tư thêm thiết chế văn hóa, sân chơi ở cộng đồng dân cư để trẻ em có môi trường sinh hoạt lành mạnh, phòng chống tai nạn thương tích.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ làm nhiệm vụ công tác trẻ em, nhất là ở cơ sở về công tác xây dựng cơ sở dữ liệu trẻ em đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ và phát huy hiệu quả khai thác cơ sở dữ liệu trẻ em trên địa bàn tỉnh.

---

<sup>8</sup> Trẻ em tảo hôn

- Đối với thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh về giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia có các dự án hoặc hợp phần dự án liên quan đến phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em.

- Quan tâm kịp thời và có giải pháp đối với việc một số chỉ tiêu liên quan tới công tác trẻ em có chiều hướng tăng hơn so với năm 2022<sup>9</sup>.

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội về kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đề nghị cơ quan trình báo cáo tiếp thu các ý kiến của báo cáo này và ý kiến tham gia của đại biểu để giải trình tại kỳ họp.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 6 xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các ủy viên Ban VHXXH;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, BVHXXH.

**TM. BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Phan Thị Thủy**

---

<sup>9</sup> Trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ bị bỏ rơi (tăng 6 em); tăng 05 trẻ bị khuyết tật đặc biệt nặng; số trẻ em bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày tăng 4 trẻ; số trẻ sử dụng ma túy; trẻ em bị xâm hại tình dục tăng 8 trẻ (tăng hơn 50%)